

บทความเกี่ยวกับบทบาทของอาเซียน เรื่อง ศักยภาพของเขตเศรษฐกิจพิเศษตามระเบียบเศรษฐกิจตอนใต้

โดย สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD)

ที่มา : <https://www.posttoday.com/aec/column/651639>

เผยแพร่ข่าวเมื่อ : 6 พฤษภาคม 2564

การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษตามระเบียบเศรษฐกิจตอนใต้ (SEC) เป็นนโยบายหนึ่งของภูมิภาค ซึ่งอยู่ในความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) การใช้ประโยชน์จากภูมิเศรษฐศาสตร์ทางตอนใต้ของภูมิภาค คือพื้นที่ตั้งแต่เมียนมาถึงเวียดนาม ซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่เชื่อมต่อทางทะเลจากมหาสมุทรอินเดียถึงมหาสมุทรแปซิฟิก ครอบคลุมทั้งหมด 4 ประเทศ ได้แก่ เมียนมา ไทย กัมพูชา และเวียดนาม โดยเชื่อมต่อกันทางถนนภายในพื้นที่ส่วนภาคพื้นดิน

เขตเศรษฐกิจพิเศษตามระเบียบเศรษฐกิจตอนใต้จัดตั้งขึ้นเพื่อดึงศักยภาพด้านทรัพยากรจากในและนอกประเทศ การใช้ปัจจัยการผลิตจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มการใช้ประโยชน์จากแรงงานข้ามชาติเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานภายในประเทศ รวมถึงการใช้ประโยชน์ในภาคการขนส่งเพื่อเข้าถึงตลาดประเทศเพื่อนบ้าน เชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาคและพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เชื่อมโยงกับภูมิภาค ซึ่งจะนำไปสู่การยกระดับรายได้ และการกระจายรายได้เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ

โดยในประเทศไทยจะมีจุดเชื่อมต่อ 2 พื้นที่กับเขตเศรษฐกิจพิเศษคือ จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดตราด ความเชื่อมโยงของจังหวัดกาญจนบุรี กับเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย เมียนมา จังหวัดกาญจนบุรีจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากการเจริญเติบโตของเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายซึ่งเป็นตลาดใหม่ของสินค้าและบริการ และได้ประโยชน์จากการสร้างท่าเรือน้ำลึกในพื้นที่ดังกล่าว

ซึ่งเมื่อท่าเรือน้ำลึกสร้างสำเร็จ นอกจากจะช่วยให้เกิดการคมนาคมขนส่งทางทะเล สามารถเชื่อมต่อกับเมืองท่าของอินเดีย และช่วยย่นระยะเวลาในการเดินทางผ่านช่องแคบมะละกาแล้ว ยังเชื่อมต่อกับภาคเหนือของเมียนมาซึ่งมีพรมแดนติดกับจีนตอนใต้อีกด้วย

ทำให้พื้นที่ได้รับประโยชน์โดยตรงทั้งในด้านการใช้ประโยชน์จากพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ในทางกลับกัน ความเชื่อมโยงของจังหวัดตราดกับเศรษฐกิจพิเศษเกาะกง กัมพูชา จังหวัดตราดมีจุดผ่านแดนถาวรที่มีศักยภาพด้านโลจิสติกส์ เป็นช่องทางการนำเข้าสินค้ากับกัมพูชาที่สำคัญ

แต่ขนาดอุตสาหกรรมในจังหวัดตราดไม่ได้โตมาก และไม่ได้มีวัตถุดิบหลักที่เอื้อต่อการสร้างอุตสาหกรรม ประกอบกับอุตสาหกรรมท้องถิ่นในจังหวัดซึ่งพัฒนาจนอิ่มตัวและมีพื้นที่ใกล้เคียงที่สามารถเป็นฐานการผลิตในอุตสาหกรรมการผลิตใหม่ที่ต้องการใช้แรงงานถูกได้

ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นไม่ส่งผลกับเศรษฐกิจของจังหวัดเนื่องจากการค้าแบบผ่านแดน ทั้งนี้การเพิ่มศักยภาพของสาธารณูปโภคของจังหวัดตราด และการส่งเสริมการอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาซื้อสินค้าได้ จะทำให้เป็นจุดท่องเที่ยวและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจได้โดยตรง

พื้นที่ตามแนวระเบียบเศรษฐกิจตอนใต้มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่สูงมาก เนื่องจากเป็นเส้นทางที่เชื่อมกับระเบียบเศรษฐกิจภาคตะวันออกและสามารถเชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษที่สำคัญของเมียนมาและกัมพูชา ซึ่งทุกประเทศสามารถใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงมุ่งเน้นให้ไปสู่การพัฒนาที่เติบโตไปด้วยกัน

บทความเกี่ยวกับบทบาทของอาเซียน เรื่อง โควิด-19 : สถานการณ์ระบาดใหญ่ในประเทศเพื่อนบ้านไทยเป็นอย่างไรบ้าง

โดย ปีซีไทย

ที่มา : <https://www.bbc.com/thai/international-58014999>

เผยแพร่ข่าวเมื่อ : 30 กรกฎาคม 2564

อินโดนีเซีย

ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ระบุว่า อินโดนีเซียมีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 88,659 รายตั้งแต่การระบาดใหญ่เริ่มขึ้น มีผู้ติดเชื้อไปแล้วกว่า 3.2 ล้านคน ทุก 1 ใน 6 ราย ของคนตายในแต่ละวันทั่วโลก มาจากอินโดนีเซีย สายพันธุ์เดลตากลายเป็นอุปสรรคใหญ่ที่สุดประการหนึ่งในการรับมือกับสถานการณ์ในประเทศ

รอยเตอร์รายงานโดยอ้างข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขอินโดนีเซียว่า อินโดนีเซียมีตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 41,411 ราย

ปีซีไทยแปลภาษาอินโดนีเซียรายงานเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า ด้วยจำนวนผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,300 รายต่อวัน อินโดนีเซียได้กลายมาเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดแห่งใหม่ของเอเชีย โดยมีคนหลายร้อยที่เสียชีวิตขณะกักตัวอยู่บ้าน หลังจากไม่สามารถไปเข้ารับการรักษาได้ หรือไปแล้วแต่โรงพยาบาลไม่สามารถรับคนไข้ได้

รอยเตอร์ระบุว่า ถึงตอนนี้ อินโดนีเซียฉีดวัคซีนให้ประชาชนไปแล้วอย่างน้อย 63,944,892 โดส ซึ่งหากนับว่าแต่ละคนต้องการวัคซีน 2 โดส เท่ากับว่าเพียงพอฉีดให้ 11.8% ของประชากรในประเทศ

ก่อนหน้านี้ สมาคมผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขของอินโดนีเซียกล่าวโทษว่า การที่โรงพยาบาลต่าง ๆ ขาดแคลนออกซิเจนอย่างหนัก เป็นเพราะรัฐบาลละเลยที่จะคาดการณ์และเตรียมการล่วงหน้า เพื่อรองรับผู้ป่วยที่จะมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอนหลังเทศกาลวันหยุดยาว

ช่วงต้นเดือน ก.ค. สมาคมการแพทย์แห่งอินโดนีเซียออกมาเผยว่ามีแพทย์อย่างน้อย 20 ราย และพยาบาลอย่างน้อย 10 ราย ที่เสียชีวิตระหว่างเดือน ก.พ.- มิ.ย. แม้ว่าจะได้รับวัคซีนซิโนแวคครบ 2 โดสแล้ว

ในเวลาต่อมา มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขกำลังจะได้รับวัคซีนโมเดอร์นาเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันเป็นโดสที่ 3 หลังมีผู้เชี่ยวชาญกำลังเรียกร้องให้บุคลากรทางการแพทย์เหล่านี้ได้วัคซีนซิโนแวคเป็นโดสที่ 3 ในขณะที่ประเทศกำลังรับมือกับโควิดสายพันธุ์เดลตาที่ทำให้โรงพยาบาลเต็มไปด้วยผู้ป่วย และสุสานเต็มไปด้วยผู้เสียชีวิต

ฟิลิปปินส์

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฟิลิปปินส์กำลังเผชิญสถานการณ์ร้ายแรงเป็นอันดับที่ 2 รองจากอินโดนีเซีย สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า เมื่อคืนวันที่ 28 ก.ค. ประธานาธิบดีโรดริโก ดูแตร์เต ออกมาประกาศว่าจะให้วัคซีนกับประชาชนทุกคนหลังจากที่ให้ความสำคัญกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้สูงอายุ และคนที่มีความเสี่ยงสูง

ถึงตอนนี้ มีเพียง 6% ของประชากร 110 ล้านคนในประเทศที่ได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว โดยรัฐบาลตั้งเป้าจะฉีดวัคซีนให้ประชาชนให้ได้ 70 ล้านคนก่อนสิ้นปี ข้อมูลจากทางการฟิลิปปินส์ระบุว่า จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่รายวันโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 6,361 ราย โดยตั้งแต่การระบาดใหญ่เริ่มต้นมา มีผู้ติดเชื้อสะสม 1,562,420 ราย โดยมีผู้เสียชีวิตที่เชื่อมโยงกับโควิด-19 27,318 ราย

ถึงตอนนี้ ฟิลิปปินส์เจอผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์เดลตา 119 ราย และผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าตัวเลขจริงจะสูงกว่านั้นมาก หลังจากยอดผู้ติดเชื้อรายวันสูงขึ้น ทางการก็เริ่มใช้มาตรการควบคุมหลายอย่าง รวมถึงห้ามไม่ให้เดินทางจากไทยและมาเลเซีย

"ผมกำลังบอกพวกคุณว่า อย่าออกจากบ้าน ถ้าออกจากบ้าน ผมจะบอกให้ตำรวจพาคุณกลับบ้าน เพราะคุณกำลังเดินแพร่เชื้อไปเรื่อย" นายคูแตร้เตรระบุ "หากคุณไม่ช่วยประเทศชาติด้วยการไปฉีดวัคซีนก็ควรจะอยู่บ้าน"

สิงคโปร์

สิงคโปร์เป็นประเทศที่รับมือโควิดได้ดีที่สุดประเทศหนึ่ง เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุขสิงคโปร์ระบุว่า ตั้งแต่การระบาดใหญ่เริ่มขึ้น มีผู้เสียชีวิตไป 37 ราย โดยตอนนี้มีผู้ป่วยที่กำลังรักษาตัวอยู่เกือบ 2 พันคน

แซนแนลนิวส์เอเซียรายงานเมื่อวันที่ 28 ก.ค. ว่าสิงคโปร์พบผู้ติดเชื้อใหม่ที่ติดต่อในประเทศ 130 ราย โดยแบ่งเป็น 5 คลัสเตอร์ด้วยกัน

อย่างไรก็ดี สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีอัตราการฉีดวัคซีนดีที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง หนังสือพิมพ์เดอะสเตรตส์ไทมส์รายงานว่า ถึงวันที่ 26 ก.ค. มีประชากรกว่า 3.1 ล้านคนที่ได้รับวัคซีนไปแล้ว ซึ่งเท่ากับ 55% ของประชากรทั้งหมด โดยสิงคโปร์ตั้งเป้าจะฉีดวัคซีนให้ได้ 2 ใน 3 ของประชากรทั้งหมดภายในวันที่ 9 ส.ค. ซึ่งเป็นวันชาติ

อย่างไรก็ดี เมื่อไม่นานมานี้ ข้อมูลของรัฐบาลชี้ว่า 75% ของผู้ติดเชื้อทั้งหมดในช่วงที่ผ่านมาเป็นคนที่ได้รับวัคซีนแล้ว แต่มีน้อยคนนักที่ล้มป่วยหนัก

เดอะสเตรตส์ไทมส์รายงานว่า สิงคโปร์ตั้งเป้าจะฉีดวัคซีนให้ได้ 80% ของประชากรทั้งหมด โดยทางการบอกว่า ในอนาคตอันใกล้ จะเริ่มให้คนที่ได้รับวัคซีนแล้วสามารถเดินทางไปยังประเทศหรือภูมิภาคที่บริหารจัดการเรื่องโควิด-19 ได้ดี โดยที่กลับมาแล้วไม่ต้องกักตัวในโรงแรมเป็นเวลา 14 วัน

บทความเกี่ยวกับบทบาทของอาเซียน เรื่อง รัฐประหาร โควิด วิกฤตเศรษฐกิจ กำลังทำให้คนเมียนมาเสี่ยงกับภาวะอดอยาก

โดย : บีบีซีไทย

ที่มา : <https://www.bbc.com/thai/international-58748088>

เผยแพร่ข่าวเมื่อ : 1 ตุลาคม 2564

อาหารวันละมื้อ

มะ เว และสามีไม่ได้ทำงานมา 7 เดือนแล้ว และตอนนี้พวกเขาต้องพึ่งพาอาหารที่ได้รับบริจาคเพื่อเลี้ยงปากท้องลูกทั้ง 4 คน และแม่ของมะ เว ที่อาศัยอยู่ด้วยกัน

เธอเล่าว่า "บางครั้งเรากินข้าวแค่มื้อเดียว...เราไม่เคยลำบากแบบนี้มาก่อน"

ธนาคารโลกประเมินว่า เศรษฐกิจเมียนมาจะหดตัว 18% ในปีงบประมาณนี้ (ต.ค. 2020/ก.ย.2021) และอัตราความยากจนน่าจะเพิ่มเป็นสองเท่าในปี 2022

โครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ ระบุว่า ปัจจุบันราคาข้าวในเมียนมาพุ่งสูงขึ้นกว่า 18% และน้ำมันประกอบอาหารก็มีราคาเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

การขัดขืนและคว่ำบาตร

เมืองโมนยวาที่ มะ เว อาศัยอยู่ถือเป็นพื้นที่สำคัญของการลุกฮือขึ้นต่อต้านการปกครองของรัฐบาลทหาร ชาวบ้านจำนวนมากในชุมชนของเธอได้เข้าร่วมประท้วงการก่อรัฐประหารเมื่อวันที่ 1 ก.พ.

มะ เว เล่าว่า "ตอนนั้นทหารยิงปืนใส่ชุมชนของเรา ทำให้เพื่อนบ้านบางคนเสียชีวิต และบางคนได้รับบาดเจ็บจากคมกระสุน"

นับตั้งแต่เกิดรัฐประหาร ข้าราชการหลายหมื่นคน ตั้งแต่ครูไปจนถึงพนักงานการรถไฟ แพทย์ และพยาบาล ต่างปฏิเสธที่จะทำงานให้รัฐบาลทหาร

รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติเมียนมา (National Unity Government หรือ NUG) ซึ่งจัดตั้งโดยสมาชิกรัฐสภาที่ถูกทหารยึดอำนาจ ระบุว่า ปัจจุบันยังมีเจ้าหน้าที่รัฐกว่า 410,000 คนที่ร่วมผลงานประท้วง

การต่อต้านท่ามกลางความทุกข์ยาก

ที่สำนักงานการไฟฟ้าของรัฐในเมืองคะยะ ซึ่งห่างจากนครย่างกุ้งไปทางตะวันออกเฉียงใต้ 60 กม. มีเจ้าหน้าที่เพียง 1 คนจากทั้งหมด 43 คนมาทำงาน โดยเจ้าหน้าที่คนนี้เคยเป็นทหารมาก่อน

ส่วนเจ้าหน้าที่คนอื่นผลงานประท้วง ในจำนวนนี้ 15 คนยังคงเคลื่อนไหวประท้วงการเข้ายึดกิจการของกองทัพ แต่ก็ต้องแลกมาด้วยความเดือดร้อนของตัวเอง

"ฉันไม่มีรายได้เลยตอนนี้ แต่ฉันและเพื่อนร่วมงานตัดสินใจจะไม่กลับไปทำงานให้ทหาร" ชิน จี ตากกล่าว

"เงินเดือนของฉันอยู่ที่ 150,000 จัต (ราว 2,800 บาท) ฉันเสียรายได้ส่วนนี้มาตั้งแต่เดือน เม.ย. กลุ่มช่วยเหลือในเมืองของเราให้ความช่วยเหลือเรื่องเงินแก่ฉัน แต่ต่อมาหัวหน้ากลุ่มต้องหลบหนีไป" เธอเล่า

ธนาคารใกล้ล่มสลาย

ระบบธนาคารของเมียนมากำลังใกล้จะล่มสลาย โดยหลังเกิดการรัฐประหาร ประชาชนต่างแห่ถอนเงินฝาก ส่งผลให้ธนาคารต้องจำกัดจำนวนเงินที่จะถอนได้

นับแต่เดือน มี.ค. ธนาคารกลางเมียนมาได้จำกัดให้ประชาชนทั่วไปถอนเงินได้สัปดาห์ละ 2 ล้านจัต และให้บริษัทส่วนใหญ่ถอนเงินได้ 20 ล้านจัต

มะ ไซ่ ก็เหมือนกับคนส่วนใหญ่ในนครย่างกุ้งที่ต้องตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อไปต่อคิวที่ตู้เอทีเอ็ม ด้วยความหวังที่จะถอนเงินบางส่วนออกมา

ธนาคาร KBZ ที่ห้างเมียนมาพลาซาที่เธอไป เปิดทำการเวลา 6 โมงเช้า และจะออกรหัสให้ลูกค้าจำนวนจำกัดสำหรับใช้ถอนเงิน แต่แม้คุณจะเป็นผู้โชคดีได้รับรหัสดังกล่าว แต่ก็ไม่ได้รับประกันว่าจะยังมีเงินสดเหลืออยู่ในตู้เมื่อถึงคิวคุณ

มะ ไซ่ เล่าถึงสถานการณ์ในปัจจุบันว่า "แต่ครั้งจะมีตู้เอทีเอ็มที่ใช้ได้แค่ 3 ตู้จาก 10 ตู้ และธนาคารจะไม่เติมเงินที่ตู้เพิ่มอีก"

"ถ้าคุณไม่สามารถรอได้ คุณต้องจ่ายค่านายหน้าในตลาดมืด" มะ ไซ่ บอก พร้อมเล่าว่าตอนที่เธอใช้บริการดังกล่าวเมื่อเดือนก่อน เธอต้องเสียค่านายหน้า 12% เพื่อถอนเงินของตัวเอง

เศรษฐกิจจรั้งกราวรูต

เงินจัตของเมียนมาอ่อนค่าลงกว่า 20% เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ นับตั้งแต่เกิดรัฐประหารเมื่อเดือน ก.พ. ประชาชนในนครย่างกุ้งต่างระบุนว่าอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวที่ร้านรับแลกเงินอ่อนค่าลงกว่า 40% ตอนนีจึงทำให้ประชาชนเลือกที่จะเก็บเงินในสกุลดอลลาร์ หรือซื้อทองคำแท่ง ซึ่งราคาทองได้พุ่งสูงสร้างสถิติใหม่ทุกเดือนนับแต่เดือน ก.พ.